
ประกาศสภาองคก์ารบริหารสว่นตำบลไพบลูย์ 
เร่ือง รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลไพบลูย์ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป ี พ.ศ. ๒<£๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓! ข้อ ๓๓ 
วรรคส่ี กำหนดให้เลขาบุการสภาท้องถิ่น ดำเนินการปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรอง 
แล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประซาซนทั่วไปทราบ

สภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลไพ บ ูลย ์ ได ้ประชุมสภาสม ัยสาม ัญ สมัยที ๔ ประจำป ี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวับท่ี ๑ -  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายสุรเดซ พุ่มจันทร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์



บนัทกึรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลไพบลูย์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ©/๒๕๖๕ ประจำจ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันทุธท่ี •๔  ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓0 น.
ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบริหารสว่นตำบลไพบลูย์

ผู้มาประชุม
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๙ บางสาวสุภาวดี บุญละมาตร์ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๙

๑๐ นายสมจิต สอ้อนรัมย์ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๐
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ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับท่ี ช่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมอืชือ่ หมายเหตุ
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ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม 
มติท่ีประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ

นายโกศลฯ 
นายก อบต.ไพบูลย์

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๕ น.

เรื่องแจ้งให้ทราบ
- แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เรือง เร ียกประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ไพบูลย์ ในคราวประช ุมสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลไพบ ูลย ์ คร ั้งแรกเม ื่อ 
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติเห ็นซอบกำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๔ ระหว่าง วันท่ี ๑ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สภาองค์การบริหาร 
ส ่วนตำบลไพบ ูลย ์ ได ้ด ำเน ิน ก ารต าม ภ ารก ิจ  จ ึงอ าศ ัยอ ำน าจต าม ค วาม ใน  
มาตรา ๕๔ แห ่งพ ระราขบ ัญ ญ ัต ิส ภ าตำบ ลและองค ์การบ ร ิห ารส ่วน ตำบ ล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ ๒๕๖๒ ประกอ*Jกับ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี 
๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ -  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลไพบูลย์ประกาศ เมื่อวันที ่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- เปีนการรายงานการประชุมสภาฯ•สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ตามที่ได้แจกบันทึกรายงานการประชุม 
สภาองค ์การบร ิห ารส ่วนตำบลไพบ ูลย ์ สมัยที่ ๔ คร ั้งท ี่๑/๒๕๖๕ ประจำป ี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทุกท่านนั้น ขอให้ทุกท่านพิจารณาตามบันทึกรายงานการประชุม 
ท่ีได้รับ ครับ
- มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือไม่ ครับ 
•ไม่มี
- รับรอง *
เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
๑ .รายงาน การป ฏ ิบ ัต ิงาน ตามน โยบาย ประจำป ี ๒๕๖๕ (รายละเอ ียดตาม  
เอกสารแบบ)
- เร ียนเช ิญท ่านนายกองค์การบริส ่วนตำบลไพบูลย ์ ได ้รายงานการปฏิบ ัต ิงาน 
ตามนโยบาย ประจำปี ๒๕๖๕
- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ตามที่ 
กระผมได้กำหนดนโยบาย การบริหฺารองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ตามอำนาจ 
หน้าที่แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ ๒๕๖๒ และได้แถลงนโยบายดังกล่าว ต่อสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ทราบถึง 
เจตนารมณ์และนโยบายที่มุ่งมั่น ที่จะจัดการบริการสาธารณะและส่งเสริมสนับสบุน 
ให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์สุขต่อประขาซนตำบลไพบูลย์ และ 
พระราซบัญญัติดังกล่าวยังกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงาน

• //ผลการปฏิบัติงาน...
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นายก อบต.ไพบูลย์

นายสุรัตน์ฯ 
นักวิเคราะห์ฯ

ท่ีประชุม 
นายสุรัตน์ๆ 
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ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม 
ประธานสภา

ที่ประชุม

“(ริ̂-
ผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา กระผมได้ดูแลปีญหาทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยาวและม ุ่งม ั่น ท ี่จะบ ร ิห ารองค ์การบ ร ิห ารส ่วน ตำบ ลไพ บ ูลย ์ ภายใต ้ 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ แนวทาง และได้ดำเนินงานตามนโยบายที่ได้กำหนด 
ไว้แต่ละต้าน ซึ่งปรากฏผลการปฏิบัติงานต่าง  ๆ ผ่านการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด ังรายละเอ ียดตามเอกสารแนบ เช ิญท ุกท ่านพ ิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ครับ
- ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้ชุแจงในเบื้องต้นนั้น เป็นทั้ง 
โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเป็นโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม 
ทั้งนี้มีทั้งโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
เมื่อทุกท่านได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสารแล้ว หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย 
เชิญสอบถามเพิ่มเติมได้ ครับ
-ไม่มี
- หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กระผมถือว่าที่ประชุม 
รับทราบ ครับ
- รับทราบ
๒. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๕ (รายละเอียด 
ตามเอกสารแบบ)
- เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้ชี้แจงต่อสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ครับ
- เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ครับ สำหรับการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๕ 
ขอมอบให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจง ครับ
- กราบเรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ และคณะบริหาร 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ไขเพิ่มเติม ให้รายงานการติดตามและ 
ประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี สำหรับการ 
ติดตามประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ขอเชิญทุกท่านพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ครับ ■
- พิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ
- ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามหรือไม่ ครับ เรียนเชิญครับ

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามหรือไม่ ครับ
- ไม่มี
- หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ผมถือว่าที่ประชุมรับทราบ และผม 
ขอพักการประชุมชั่วคราว เพ ื่อรับประทานอาหารกลางวัน ประมาณ ๑ ชั่วโมง 
เมื่อเวลา ๑๒.๐๕ น.ครับ
- รับทราบ

//ประธานสภาฯ...



ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

นายสนองฯ 
หัวหน้าสำนักปลัด

นายทิพย์ศรฯ 
ปลัด อบต.

- บัดนี้ เวลา ๑๓.๐๕; น. ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบต่อไป ครับ
๓. ขออนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ 
รายการ ดังนี้

๑) จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาและ 
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 
๒๕๖๔)

๒) จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียด 
ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๔๖๔)
- เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องขี้แจงรายละเอียกเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
สำหรับสำนักงาน ครับ
- เรียนประธานสภาฯ และสมาซิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากสำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ รับโอน (ย ้าย) พนักงาน จำนวน ๒ ราย คือ 
นักวิชาการธารณสุขและเจ้าพนักงานบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้ังน้ี'ไนการ 
ปฏ ิบ ัต ิงานย ังขาดคอมพ ิวเตอร ์ ซ ึ่งถ ือว ่าเบ ีนอ ุปกรณ ์สำค ัญในการปฏ ิบ ัต ิงาน 
สำนักปลัด จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณ่ฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๙ น้ิว) ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐.- บาท จำนวน ๒ เคร่ือง ดังนี้

๑) สำหรับแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข 
จำนวน ๑ เคร่ือง

๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบภายใน จำนวน ๑ เคร่ือง
-ฃอให้ท่านปลัดได้ขี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ ครับ ขอบคุณครับ
- เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับข้อ ๓ 
ในวาระที่ ๓ เป็นการขออนุมัติเพื่อตั้งรายการใหม่ เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ ่ายป ระจำป ีงบ ป ระม าณ  พ.ศ. ๒๔๖๖ ไม ่ได ้ต ั้งโครงการจ ัดหาครุภ ัณฑ ์ 
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหมาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๓ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครอง 
ส ่วน ท ้องถ ิ่น ท ี่ม ีความ จำเป ็น ท ี่จะต ้องต ั้งรายการให ม ่ ให ้ขอความเห ็น ขอบ 
ต่อสภาฯ ครับ

- ขออนุญาตขี้แจงข้อ ๔ ในระเบียบวาระที่ ๓ ในคราวเดียวกัน ครับ 
๔. ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๓ ข้อ ๒๗ จำนวน ๒ รายการ ดังน้ี

/ /  ๑)จัดหา...



-๖-
๑) จัดหาจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพ 

ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) จำนวน ๑ เคร่ือง ราคา ๑๗,0๐๐ บาท 
งบประมาณโอนเพิ่ม
- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน 
หมวดค ่าคร ุภ ัณ ฑ ์ประเภทครุภ ัณ ฑ ์คอมพ ิวเตอร์หร ืออ ิเล ุกทรอน ิกส ์ เค ร ื่อ ง  
คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) จำนวน ๑ 
เครื่อง ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔)
งบประมาณตั้งไว้ - บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท
งบประมาณโลนครั้งนี้ ๑๗.๐๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโคน ๑๗.๐๐๐.-บาท
งบประมาณโอนลด
- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๒,๖๒๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๘๔,๔๒๐.-บาท
งบประมาณโอนครั้งนี้ ๑๗.๐๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโลน ๑๖๗.๔๒๐.-บาท

๒) จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) จำนวน ๑ 
งบประมาณโอนเพิ่ม

เคร่ือง ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
ภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) 
จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑ ๗ ,๐ ๐ ๐  บาท (รายล ะ เอ ียด ต าม เก ณ ฑ ์ราค าแ ล ะ 
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม
๒๔๖๔)
งบประมาณตั้งไว้ - บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท
งบประมาณโลนครั้งนี้ ๑๗.๐๐๐.-บาท
งใท เระมาณคงเหลือหลังโลน ๑๗.๐๐๐.-บาท
งบประมาณโอนลด
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน

//งบประมาณ...



ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ประธานสภา ฯ

งบประมาณตั้งไว้ ๒๕๔,๔๔๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๓๘,๔๒๐.-บาท
งบประมาณโอนครั้งนี้____________ ๑๗.๐๐๐.-ไ]าท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๒๑.๔๒๐.-ใทห
-ฃอนำเรียนให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาซิก ได้รับทราบ ครับ
- ขอบคุณท่านปลัด ครับ ตามที่ท่านปบลัดได้ซี้แจงมีท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการ
ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
-หากไม่ม ี กระผมขอมติท ี่ประชุมให ้ความเห ็นชอบการอน ุม ัต ิโครงการจัดหา 

คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม,น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) จำนวน ๒ 
เคร่ือง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐.-บาท ขอความเห็นชอบ ครับ

- องค์ประชุม ๑๔ เสียง
-เห็บชอบ ๑๓ เสียง
-ไม่เห็น1ชอบ - เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ
- ข้อ ๔ .ขออนุมัต ิโอนงบประมาณ ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยวิธ ี 
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ จำนวน ๒ รายการ
ดังนี้

๑) จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) จำนวน ๑ เคร่ื.อง ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท 
งบประมาณโอนเพิ่ม
- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน 
หมวดค ่าคร ุภ ัณ ฑ ์ประเภทครุภ ัณ ฑ ์คอมพ ิวเตอร์หร ืออ ิเล ็กทรอน ิกส ์ เค ร ื่อ ง  
คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม,น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ 
เครื่อง ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔)
งบประมาณตั้งไว้ - บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท
งบประมาณโอนครั้งนี้____________๑๗.๐๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน______ ๑๗.๐๐๐.-บาท
งบประมาณโอนลด
- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาบสาธารณสุขอื่น งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๒,๖๒๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๘๔,๔๒๐.-บาท
งบประมาณโคนครั้งนี้_____________๑๗.OOP■ -บาห
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๖๗.๔๒๐.-บาท

๒) จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) จำนวน ๑ เคร่ือง ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท

//งบประมาณ...



ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภา ฯ

ประธานสภาฯ 

นายทิพย์ศรฯ

งบประมาณโอนเพิ่ม
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
ภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม,น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) 
จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑ ๗ ,๐ ๐ ๐  บาท (รายล ะ เอ ยด ต าม เก ณ ฑ ์ราค าแ ล ะ 
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 
๒๕๖๔)
งบประมาณตั้งไว้ - บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท
งบประมาณโอนครั้งนี_้___________๑๗.๐๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๗.๐๐๐.-บาท
งบประมาณโอนลด
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
ภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถ่ิน
งบประมาณตั้งไว้ ๒๕๙,๔๔๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๓๘,๔๒๐.-บาท
งบประมาณโอนครั้งนี้____________ ๑๗.๐๐๐.-บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๒๑■ ๔๒๐.-บาท
- ตามรายการโอนลด โอนเพิ่ม มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ เชิญครับ
- ไม่มี
- ถ้าไม,มี ผมขอมติต่อที่ประชุมให้ความเห็นฃอบในการโอนงบประมาณ ท้ัง ๒ 
รายการ ในคราวเดียว ขอความเห็นชอบ ครับ

-๘-

- องค์ประชุม ๑๔ เสียง
- เห็บชอบ ๑๓ เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ
๕. ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ว ่าด้วย 
การดำเนินการของประซาขนในการเข้าซื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ตามรายละเอียดแนบ)
- เชิญท่านปลัดได้ซี้แจงรายละเอียดและขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาไปพร้อมกัน 
ครับ
- เร ียน ท ่าน ป ระธ าน ส ภ าฯ  ท ี่เค ารพ แ ล ะท ่าน ส ม าซ ิก ผ ู้ท รงเก ียรต ิท ุก ท ่าน  
ตามระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๕ เรื่องขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหาร 
ส ่วนตำบลไพบ ูลย ์ ว ่าด ้วยการดำเน ิน การของป ระชาชน ใน การเข ้าซ ื่อ เส น อ 
ข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขออนุญาตนำเรียนต่อที่ประชุมอย่างนี้ครับ รัฐบาลโดย 
กระทรวงมหาดไทยได้ออกพระราชบัญญัติการเข้าซื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

/ /  พ.ศ. ๒๕๖๕...



พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งเวียนถึงองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วย 
การดำเนินการของประซาซนในการเข้าซื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น สาระสำคัญของ 
พระราซบัญญัติฉบับนี้ คือ

๑) เร ื่องท ี่ประซาซนจะเข ้าซ ื่อเสนอเพ ื่อให ้องค ์การบริหารส ่วนตำบล 
ออกข้อบัญญัติจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ยกเว้นการเข ้าซ ื่อเสนอข้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำป ีและงบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเติมจะกระทำไม่ได้

๒) ผ ู้ม ีส ิทธิเข ้าซ ื่อเสนอข้อบัญญัติท ้องถิ่น จะม ีค ุณสมบัต ิและลักษณะ 
ต้องห้าม ดั้งนี้ (๑) เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้องอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ในวันที่ยื่นคำร้องเสนอ (๒) ไม่อยูในระหว่างถูกต้องห้ามไม่ให้ไซ้สิทธิเลือกต้ัง

ทั้งนี้ จำนวนผู้ม ีส ิทธิเข้าซื่อเสนอไม่น้อยกว่าสามพันคนหรือไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในยี่สิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

๒)การยื่นคำร้องและเอกสารประกอบ ผู้มีสิ'ทธิเข้า,ซ่ือเสนอ ให้ยื่นคำร้อง 
ต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยคำร้องต้องประกอบด้วยเอกสาร (๑) เอกสารที่มี'ซื่อ 
ซ่ือสกุล และเลขประจำตัวประซาซนของผู้เข้าซื่อทุกคน และข้อความ ท่ีแสดงให้เห็น 
ว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอข้อบัญญัติท ้องถิ่นนั้น พร้อมทั้งลงลายมือซื่อ 
และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีระบบสารสนเทศในการตรวจสอบผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้ง (๒) ร่างข้อบัญญัติท ้องถิ่น ซ ึ่งต ้องมีสาระสำคัญและเป็นไปตามแบบที่ 
กำหนดในข้อบังคับ (๓) ผู้ที่จะลงซื่อในใบปะหน้าจะต้องไม่เกินสิบคน (๔) หากไม่ 
ลงซื่อเองจะต้องมีใบรับรองของผู้แทนผู้เข้าซื่อ

ในกรณีที่ผ ู้ร ่วมเข้าซื่อถอนการเข้าซื่อหรือตายภายหลังจากประธานสภา 
ท้องถ่ินได้รับคำร้อง ให้ถือว่าการเข้าซื่อของผู้นั้นยังคงมีผลอยู่

๓) การขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติ 
ท ้องถิ่นหรือดำเน ินการให้ม ีการเซ ิญขวนให้ร่วมเข ้าซ ื่อ ่ มีขั้นตอนในการปฏิบัติ 
(๑) ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น (๒) ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการได้ (๓) จำนวนผู้ที่เข้าซื่อเสนอยื่นคำร้องลงซื่อ 
ในใบปะหน้าจะไม่เกินสิบคน (๔) กรณีกระทรวงมหาดไทยหรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีสารสนเทศที่ยื่นยันตัวตนและตรวจสอบรายซื่อที่สามารถเข้าซื่อได้ 
โดยไม่ต้องผ่านการทำหนังสือ ทั้งนี้'ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตรวจสอบต้อง 
ขอความร่วมมือจากอำเภอเพื่อตรวจสอบในระบบทะเบียนราษฎร์ (๕) ผู้เข้าซื่อยื่น 
คำร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้องวิธีการประกาศ เซิญ1ซวน 
และระยะเวลาดำเน ินการของปลัดองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นขอบของสภาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้องวิธีการประกาศ เซิญซวน 
สาระสำคัญคือ ระหว่างประกาศเซิญซวนห้ามมิให้แก้ไขหลักการหรือข้อความใน 
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเว้นแต่เป็นการแก้ไขที่ไมใซ่สาระสำคัญ

//ฃออนุญาต...



-๑๐-

ประธานสภาฯ

นายทิพย์ศรฯ 
ปลัด อบต.ไพบูลย์

ประธาน่สภาฯ 

ที่ประชุม

มติที่ประชุม

ประธานสภา ฯ

ประธานสภาฯ 
นายโกศล ฯ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ได้นำเรียนเพื่อทราบ 
ในเบื้องต้นว่าร่างระเบียบที่ท่านได้รับนั้น เปีนร่างระเบียบของสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไพบูลย์ ว่าด้วยการดำเนินการของประซาขนในการเข้าซื่อเสนอข้อบัญญัติ 
ท้องถ่ิน หากร่างระเบียบนี้ผ่านการเห็นชอบจากสภาฯ ผมจะดำเนินการจัดทำรูปเล่ม 
เพื่อมอบให้สมาซิกสภาฯ ท่านนายกฯ พร้องทั้งคณะบริหารได้ทำความเข้าใจและ 
เผยแพร่ประซาส ัมพ ันธ ์ผ ่านท ุกช ่องทาง เพื่อให้ประซาซนในพื้นที่ได้รับทราบ 
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป ขอบคุณครับ
- ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงเกี่ยวกับร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วย 
การดำเนินการของประขาซนในการเข้าซื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสมาชิก 
สภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือเสนอแนะเพ ิ่มเต ิมหรือไม่ ครับ 
เชิญครับ

-ขอหารือ เกี่ยวกับการเข้าซื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ครับ มีเรื่องใดบ้างที่สามารถ 
เข้าซื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ขอให้ท่านชี้แจงให้สมาซิกสภาฯรับทราบ เพราะ 
หากร่างข้อบัญญัติดังกล่าวผ่านจะได้ประซาสัมพันธ์ให้ประซาซนในเขตพื้นที่ทราบ 
ต่อไป เชิญท่านปลัดครับ
- เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
เรื่องที่สามารถเข้าซื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องเบีนเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายจัดต ั้ง ค ือพระราซบัญญัติสภาตำบล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้เพ ิ่มเต ิม และพระราชบัญญัต ิ 
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม ขอนำเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ 
เพื่อทราบ ครับ
- ขอบคุณท่านปลัด ครับ
- มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ 
-ไม่มี
- หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไพบูลย์ ว่าด้วยการดำเนินการของประซาซนในการเข้าซื่อเสนอข้อบัญญัติ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอความเห็นขอบ ครับ
- องค์ประชุม ๑๔ เสียง
-เห็บขอบ ๑๓ เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ
๖. ขอความเห็นขอบเปลี่ยนซื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดโนนสว่าง สาขาหนองโด เปลี่ยนเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโด
- เรียบเชิญท่านนายก ฯ ได้ซ้ีแจงครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาซิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สำหรับ

//นายก อบต...



นายก อบต.ไพบลย์
-<3)6)-

การขอความเห็นชอบในการขอเปลี่ย่นขื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากเดิม ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดโนนสว่าง สาขาหนองโด เปลี่ยนเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโด น้ัน 
เดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนสว่าง สาขาหนองโด เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ 
ที่อยู่ในความดูแลของวัดโนนสว่างแต่มีที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ที่วัดหนองโด 
ปัจจุบันได้โอนย้ายการบริหารจัดการมา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 
โดยไข้ขื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสว่างสาขาหนองโด ซึ่งบ้างครั้งทำให้การติดต่อ 
ส ื่อสารเกิดความคลาดเคลื่อน จึงขออนุม ัต ิเปลี่ยนซื่อจากศูนย์พ ัฒนาเด ็กเล ็กวัด 
โนนสว่าง สาขาหนองโด เปลี่ยนเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโด จึงขอเรียนให้ 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบครับ

ประธานสภาฯ - ขอบคุณ ท่านนายก ฯ ท่ีได้ขนจง ครับ
-มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประขุม - ไม่มี
ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประขุมให้ความเห็นขอบเปลี่ยนขื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากเดิม

ศนย์พ ัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสว่าง สาขาหนองโด เปลี่ยนเป็น ศนย์พ ัฒนาเด ็กเล ็ก
บ้านหนองโด ขอความเห็นขอบ ครับ

มติที่ประขุม - องค์ประขุม ๑๔ เสียง
- เห็บชอบ ๑๓ เสียง
-ไม่เห็นขอบ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา ฯ - ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ - เรียนเชิญท่านปลัด ครับ
นายทิพย์ศร ฯ - เรียนท่านประธานในการประขุมและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ
ปลัด อบต. ส ืบเน ื่องจากการปร ะซมประจำเด ือน ขององค ์การบริหารส ่วนตำบลไพบ ูลย ์

ซึ่งประกอบด้วยนายกฯ คณะบริหาร ตัวแทนสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ สำหรับ 
ก รณ ีการเพ ิ่ม เต ิม แผน ฯ ห ร ือการเป ล ี่ยน แป ลงแผน ฯ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒<£๗๐ 
ซึ่งได้เพิ่มเติมแล้วหนึ่งครั้ง เปลี่ยนแปลงแล้วสองครั้ง และแก้ไขแล้วสองครั้ง ท้ังน้ีใน 
การเพ ิ่มเต ิมและเปล ี่ยนแปลงแผนฯ ม ีกระบวนการในการตำเน ินงานอยู่หลาย 
ขั้นตอน ซึ่งในการพัฒนาตำบลไพบูลย์ ตามนโยบายของท่านนายกฯ และนโยบาย 
ของทางรัฐบาล ตลอดตจนเพื่อแก่ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพิ่น้องประขาชน 
ซาวตำบลไพบูลย์ ผ ่านแผนพัฒนาท้องถิ่น ท ั้งน ี้มอบให ้งานวิเคราะห ์นโยบาย 
และแผน คัดกรองโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐ 
เฉพาะป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๖๗ ซ ึ่งเจ ้าหน ้าท ี่ฯ ได้สรุปและแจก 
ให้กับท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 
โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้อถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐ ว่าตรงกับที่ได้เสนอไว้ 
หรือไม่ นำเรียนทุกท่านได้พิจารณาก่อนที่จะขอเพิ่มเติมหรือขอเปลี่ยนแปลงแผนฯ 
และถ้าหากว่าตรงกับความต้องการของพี่น้องประขาขน ที่ได้ที่ผ่านการประซาคม 
มาก่อนแล้ว ก็ฃอให้ดำเนินการต่อ ท ั้งน ี้ในการเพ ิ่มเต ิมหรือเปลี่ยนแปลงแผนฯ 
มีเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อย ๔ ประการ ดังนี้

/ /๑ ) การใข้จ่าย...



ประธานสภาฯ

นายสุนทร เซ้ือซม 
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ 
นายโกศ.ลฯ 
นายก อบต.ไพบูลย์

นายทิพย์ศร ฯ

-๑๒-
๑) การใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒) การใช้จ่ายเงินสะสม
๓) การใข ้ฃจ ่ายกรณ ีม ีความจำเป ีนเร ่งด ่วน ต้องตั้งเป็นรายการใหม่ใน 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ท้ังน้ีต้องมีแหล่ง 
เงินที่สามารถนำมาดำเนินการและต้องมีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔) ก ารจ ัด ท ้าข ้อ บ ัญ ญ ัต ิงบ ป ระม าณ รายจ ่ายป ระจำป ีงบ ป ระม าณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ จะต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวคืออยากให้มีการเพิ่มเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงแผนฯ เท่าที่มีความจำเป็น ทั้งน๋ีในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ อยู่ในข้ันตอบ 
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อจะขอเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนฯ เดือน มกราคม 
๒๕๖๖ อยู่ในขั้นตอนการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติม 
ครั้งที่สองหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่สาม

ขอ อน ุญ าตน ำเร ียน ต ่อท ี่ป ระช ุม  ดังน ี้ครับ ใน การดำเน ิน การม ีอ ย ู่ 
สามขั้นตอน ท ั้งน ี้ท ั้งสามขั้นตอนต้องมีการจัดประชุม เข่น (๑) การยกร่างโดย 
คณะกรรมการสนับสบุนการจัดท้าแผนฯ ที่ม ีปลัดองค์สารบริหารส่วนตำบลเป็น 
ประธาน มีคณะกรรมการตามองค์ประกอบของระเบียบฯ (๒) การประขาคมตำบล 
จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนหมู่บ้านตามสัดส่วนที่ระเบียบฯ ได้กำหนด (๓) 
ค ณ ะก รรม ก ารพ ัฒ น าอ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่ว น ต ำบ ล ท ี่ม ีน ายก ฯ  เป ็นประธาน 
มีคณะกรรมการตามองค์ประกอบของระเบียบฯ

โครงการที่ต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง จะต้องผ่านคณะกรรมการ 
ทั้งสามคณะ นายกฯ จึงจะสามารถเสนอญัตติต่อสภาฯ เพื่อเสนอขอความเห็นขอบ 
ต่อไป ทั้งนี้สภาฯ ได้กำหนดสมัยบัระชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ไว้ระหว่าง 
วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงขอนำเร ียนเพ ื่อทราบและนำมาประกอบการ 
พิจารณาเพียงเท่านี้ครับ
- ขอบคุณท่านปลัด ครับ
- ต าม ท ี่ท ่าน ป ล ัด ได ้ข ี้แจงเก ี่ยวก ับ ก ารเพ ิ่ม เต ิม ห ร ือ ก ารเป ล ี่ยน แป ล งแผน ฯ  
มีสมาซิกสภาฯ ท่านใดต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ หรือไม่ครับ หากมีฃอให้แจ้งในที่ประชุมได้เลย แล้วจึงส่งเป็น 
หนังสือในภายหลังครับ
- เชิญท่านรองประธานสภาฯ ครับ
- เรียนท่านประธาน และสมาชิกทุกท่าน ครับ บ้านแสนถาวร หมู่ที่ ๕ ขอเพิ่มเติม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายยศ บัวแก้ว ถึงบ้าน
นายสา ผาแก้ว ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร ครับ
- เรียนท่านนายกฯ สมาซิกแต่ละหมู่บ้าน สามารถส่งใด้ก่ีโครงการครับ
- เร ียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาซิกสภาฯ ผ ู้ทรงเก ียรติท ุกท ่าน ตามที่ 
ท่านประธานสภาฯ ให้นำเรียนชี้แจงนั้น ทั้งนี้การดำเนินโครงการต่าง  ๆ เพ่ือแก้ไข 
บีญหาความเดือดร้อนของพี่น้องปร่ะซาขนซาวตำบลไพบูลย์ ขึ้นอยู่กับงบประมาณ 
ท่ีมี ครับ ทั้งน้ีขอมอบให้ท่านปลัด ฯ ได้ขี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณ ครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

//ปลัด อบต...



-๑๓-
ปลัด อบต.ไพบูลย์

ประธานสภาฯ

นายไพวัลย์ฯ 
สมาซิก หมู่ ๑

นายธีระพงค์ฯ 
ผฃ.นักวิเคราะห์ฯ

นายสนองฯ 
หัวหน้าสำนักปลัด

ขออนุญาตท่านนายกฯ ขี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณที่จะนำมาดำเนินการ ตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีงบประมาณส่วนที่ 
สามารถนำมาใช้จ ่ายได้ คือในหมวดเงินเดือนพนักงงานส่วนตำบล ที่ไม่มีผู้ดำรง 
ตำแหน่ง ทั้งนี้ตามนโยบายของท่านนายกฯ ที่ประสงค์จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขใหักับ 
พี่น้องซาวตำบลไพบูลย์ ท่านนายกฯ ได้เร่งเห็นถึงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เนื่องจาก 
ได้มีหนังสือร้องทุกข์ จากชุมซนเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ ่ายป ระจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งไว้ ๖ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .-บาท และหากงบประมาณ 
ที่ได้ตั้งไว้นั้น ไม ่เพ ียงพอต่อการซ่อมแซม คาดว่าจะโอนงบประมาณในหมวด 
เงินเดือนพนักงาน ที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง มาดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือแก้ไข 
ป็ญหาในเบื้องต้นให้กับพี่น้องซาวตำบลไพบูลย์

ในส่วนของเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ต้องรอให้กองคลัง 
สรุปยอดและดำเนินการพิส ูจน์ยอด จึงจะรู้ว ่าองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 
สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้เท่าไหร่ ครับ ทั้งนี้โครงการที่จะใซ้จ่ายเงินสะสมจะต้อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในรายการของ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ขออนุญาตนำเรียนขี้แจงเพื่อทราบเพียงเท่านี้ครับ
- ขอบคุณท่านปลัดที่ได้ขี้แจง ครับ
-ฃอให ้ท ่านสมาซ ิกสภาฯ ส ่งโครงการเพ ื่อเพ ิ่มเต ิมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มี 
โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๐ ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อ 
การแก้ไขปีญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประซาซนซาวตำบลไพบูลย์
- บ้านอิสานเศรษฐกิจ หมู่ท่ี ๒ ขอเพิ่มเติม จำนวน ๒ โครงการ

๑) โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมัย
ถึง ซุ้มประตูหมู่บ้าน ระยะทางยาว ๕๐ เมตร
๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จากไร่นางเสรีฐ ถึง คลองส่งน้ํา

- บ้านอีสานเศรษฐกิจ หมู่ท่ี ๒ ขอเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ โครงการ
๑) โค รงก ารก ่อ ส ร ้างถ น น ค อ น ก ร ีต เส ร ิม เห ล ็ก จาก บ ้าน น ายฮ ิม ข อ  

เปลี่ยนแปลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
- มีสมาซิกท่านใดขอเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ครับ เซิญครับ
- เร ียนท ่านประธานสภาฯ และสุมาซิก ผ ู้ทรงเก ียรต ิท ุกท ่านคร ับ บ้านหนอง 
โด หมู่ ๑ ขอเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นางอุทัย ถึง บ้านนายน้อย ทาซิ'วัน ครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาซิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาง อุทัย ถึง บ้านนายน้อย ทาซิ,วัน มีโครงการ 
ปรากฎในแผนในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘ ครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาซิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขออนุญาตสรุป 
เรื่องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนฯ ครับ หากต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
โครงการที่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐ ขอให้สมาซิกทุกท่าน 
ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ แนะนำ
ขั้นตอนในการดำเนินการ ครับ

//ประธานสภาฯ...



ประธานสภาฯ

ที่ประขุม 
นายทิพย์ศรฯ

นายประพัฒน์ฯ 
สมาชิก หมู่ ๑๓ 
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน์ฯ 
สมาชิก หมู่ ๑๓ 
นายโกศลฯ 
อบต.ไพบูลย์ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประขุม 
นายเที่ยงฯ 
สมาชิก หมู่ ๖ 
นายโกศล ฯ 
นายก อบต.ไพบูลย์

ประธานสภาฯ

ที่ประขุม 
ประธานสภาฯ 
ที่ประขุม 
ประธานสภาฯ

-(ร)(ริ!-
- เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ฃอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ประสานกับเจ้าหน้าที่ 
วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยให้ส่งโครงการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ครับ
- รับทราบ
- ขออนุญาตครับ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ ขอเพื่มเติมกรณีงบกลางที่เป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเรน ตอนน้ีท่าน 
นายกฯ ได้อนุมัติโครงการ จำนวน ๒ โครงการ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 
ของประขาขนแล้ว คือ

๑) กรณีคอสะพานข้ามสำห้วยเส้นไปบ้านท่าสว่าง ตำบลขนุน ทรุด 
๒) กรณีถนนเลียบคลองบ้านแสนถาวร หมู่ ๕ ขาด 

จึงขอนำเรียนให้ที่ประขุมทราบ ครับ ขอบคุณครับ
- ขออนุญาตครับ

- เชิญท่านประพัฒนํ ลอยเลื่อน สมาชิก หมู่ ๑๓ ครับ
- บ้านสว่างสุขเกษม หมู่ ๑๓ นํ้าเซาะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้ถนน 
คอนกรีตเหล็กเป็นโพรง กระผมมีความกังวลว่าถนนจะทรุดครับ
- ขออนุญาตที่ประขุมครับ ในกรณีของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างนายก 
สุขเกษม หมู่ ๑๓ อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางแก่ไข ครับ
- มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครับ
• ไม่มี
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก และคณะบริหารผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ปีนี้จะมีการทำบุญตักบาตรปีใหม่หรือไม่ครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะบริหารฯ 
ได้กำหนดการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ในวันท่ี
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ครับ
- สำหรับการนิมนต์พระคุณเจ้า ขอให้สมาชิกแต่ละหมู่ รับผิดขอบการนิมนต์พระคุณ 
เจ้า พร้อมรับ -  ส่ง ครับ

- รับทราบ
- มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือเสนอแบะอะไรอีกหรือไม่ ครับ
• ไม่มี
- ถ้าไม,มี ผมฃอปีดการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ขอขอบคุณ 
ทุกท่านที่มาประขุมและเข้าร่วมประขุมครับ

ปีดประขุม เวลา ๑ ๖ .๑ 0  น.

(ลงซื่อ)( ^ / บ ุ^ น ุน ี้’ C-พู^ดบันทึกการประขุม 
(นาย^m ศร บุเงิน)

เลขานุกา^สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

//คณะกรรมการ...



-๑๕-
-คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ไพบูลย์ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือซื่อไว้เป็นสำคัญ

9

J / ๆ  r-
(ลงซ่ือ) ประธานกรรมการ

(นายไพวัลย์ อาจสมัย)
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑

(ลงซ่ือ) m  * | -  ‘- กรรมการ
(นายโกวิน พิมพาวัฒน์)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ หมู่ท่ี ๓

กรร(ลงซ่ือ) ^  V v กรรมการและเลขานุการ
(นายเที่ยง ไพรบึง)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ หมู่ท่ี ๖

ผ้ตรวจบันทึกการปร

(ลงซ่ือ)
(นายสรุเดซ เพุม'จันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารสวนตำบลไพบลย์


